



Center for
Prevention Programs
and Partnerships

Tờ thông tin đăng ký Chương trình Tài trợ TVTP

Tờ thông tin này cung cấp thông tin về quy trình đăng ký và các yêu cầu của Chương trình Tài trợ Phòng ngừa Khủng bố và Bạo lực Có Mục tiêu (Targeted Violence and Terrorism Prevention, TVTP), bao gồm các thông tin về loại chương trình và lộ trình đăng ký, các tài liệu cần nộp và các mốc thời gian quan trọng.

LƯU Ý: Ngôn ngữ trong hồ sơ ứng tuyển, tất cả báo cáo chương trình tài trợ và các tài liệu theo dõi phải là tiếng Anh.

Các ưu tiên của chương trình

Trung tâm Đối tác và Chương trình Phòng ngừa của Bộ An ninh Nội địa (Center for Prevention Programs and Partnerships, CP3) hỗ trợ phòng ngừa khủng bố và bạo lực có chủ đích thông qua các hoạt động gây quỹ, đào tạo, nâng cao ý thức cộng đồng và phát triển mối quan hệ đối tác trên tất cả các cấp chính quyền, các đơn vị tư nhân và trong các cộng đồng địa phương trên khắp cả nước. Tận dụng cách tiếp cận thông qua hoạt động nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, CP3 tập hợp các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các nhà giáo dục, thủ lĩnh tôn giáo, nhân viên y tế công cộng, các dịch vụ xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các đơn vị khác trong cộng đồng trên khắp cả nước nhằm hỗ trợ những người có xu hướng bạo lực. Chương trình Tài trợ TVTP cung cấp hỗ trợ tài chính cho các ứng viên đủ điều kiện để phát triển năng lực phòng chống khủng bố và bạo lực có chủ đích một cách bền vững và đa lĩnh vực trong các cộng đồng địa phương, đồng thời thí điểm các phương pháp phòng ngừa mới và xác định các biện pháp ngăn chặn phù hợp có thể được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi đánh giá các khoảng trống trong hồ sơ ứng tuyển và giải thưởng trong các chu kỳ trước, CP3 đã thiết lập các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn trao thưởng:

- Triển khai các phương án phòng ngừa trong cộng đồng quy mô nhỏ và vừa.
- Thúc đẩy sự công bằng trong hoạt động trao giải và thực hiện phòng ngừa trên các cộng đồng chưa được phục vụ¹
- Giải quyết các khía cạnh trực tuyến của khủng bố và bạo lực có chủ đích.
- Ngăn chặn chủ nghĩa bạo lực gia đình cực đoan
- Nâng cao năng lực quản lý và khả năng tiếp cận các mối đe dọa cục bộ.

Chương trình Tài trợ TVTP giúp cung cấp các khoản tài trợ cho những ứng viên đáp ứng các mục tiêu và ưu tiên nêu trên, đồng thời cam kết bảo vệ quyền riêng tư, quyền công dân và quyền tự do dân sự. Các ứng viên được yêu cầu tiến hành đánh giá kỹ các nhu cầu để liệt kê các nguồn lực sẵn có tại khu vực của họ và các khoảng trống cần được bổ sung. Tất cả các dự án đều yêu cầu đánh giá hiệu quả thực hiện.

¹ Cộng đồng chưa được phục vụ đề cập đến những nhóm dân cư có cùng một đặc điểm cụ thể hay cộng đồng địa lý chưa có cơ hội tham gia vào các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội và công dân. Vui lòng xem Trang 40 của Tài liệu Hướng dẫn để biết thêm thông tin.

///

Các tổ chức đủ điều kiện tham gia

Chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ tộc hoặc lãnh thổ; các tổ chức phi lợi nhuận có trạng thái IRS 501(c)(3) được xác định theo [2.C.F.R. § 200.1](#); và các tổ chức giáo dục đại học đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ để thiết lập năng lực phòng chống hoặc bổ sung các khoảng trống còn thiếu trong năng lực phòng chống. Các ứng viên phải đang sinh sống Hoa Kỳ và đang triển khai chương trình tại Hoa Kỳ.

///

Thời gian thực hiện

Chương trình Tài trợ TVTP có thời hạn 24 tháng, với số lượng hạn chế cho các gia hạn miễn phí.

Thời gian thực hiện dự kiến Ngày bắt đầu: 10/01/2023

Thời gian thực hiện dự kiến Ngày kết thúc: 09/30/2025

///

Các tiêu chí lựa chọn khác

Ngoài việc một tổ chức ứng tuyển phải hợp lệ, dự án đề xuất phải đạt các tiêu chí lựa chọn dưới đây để tham gia chương trình:

- Quyền riêng tư, quyền công dân và quyền tự do cá nhân: Dự án đề xuất phải bảo vệ quyền riêng tư của các nhân, quyền công dân và quyền tự do cá nhân. Ứng viên phải mô tả các tác động có thể xảy ra đối với quyền riêng tư, quyền công dân và sự tự do dân sự và các biện pháp mà ứng viên đã đưa ra nhằm ngăn chặn hoặc giúp giảm thiểu các tác động này và thực hiện dự án theo phương thức đảm bảo không xảy ra phân biệt đối xử. Những ứng viên có chương trình, dự án hoặc các hoạt động không đáp ứng bảo vệ quyền riêng tư, quyền công dân hoặc quyền tự do dân sự một cách phù hợp sẽ được coi là không đạt điều kiện để nhận tài trợ.
- Mức độ hoàn thiện: Tất cả ứng viên phải cung cấp các nội dung bắt buộc hoặc các yêu cầu cụ thể cho từng loại dự án mà họ đang đề xuất, bao gồm các đánh giá hiệu quả thực hiện. Việc không cung cấp đủ thành phần hồ sơ hoặc có các sai lệch đáng kể so với yêu cầu của chương trình có thể khiến cho hồ sơ không đủ điều kiện và không được đánh giá hoặc chấm điểm. Các ứng viên tiềm năng có thể tham khảo [FY23 TVTP Application Guidance](#) ngay bây giờ và Thông báo Cơ hội tài trợ FY23 TVTP (NOFO) sau khi phát hành để biết chi tiết về các bước thực hiện, tài liệu cần nộp và các biện pháp đánh giá thực hiện cần cho từng loại dự án và lộ trình dự án.
- Nghiên cứu: Các dự án chỉ bao gồm nội dung nghiên cứu sẽ không đủ điều kiện để tham gia chương trình này. Nghiên cứu thuộc về chi phí được phép sử dụng; tuy nhiên, ứng viên phải đề xuất triển khai ít nhất một phương án phòng ngừa trong thời gian thực hiện dự án và phải chứng minh được nghiên cứu đã đề xuất nào sẽ hỗ trợ để triển khai phương án này. Đối với bất kỳ nghiên cứu thực hiện trên người, vui lòng tham khảo Mục 13 của NOFO, phần “Bảo vệ con người trong Nghiên cứu.”

///

Quản lý dự án và tài trợ

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 20 triệu USD. Ứng viên có thể nộp ít nhất một loại dự án tại Promising Practices Track hoặc nộp đề cương tại Innovation Track. Các phạm vi tài trợ dưới đây được xem là tiêu chuẩn. Nếu dự án vượt quá mục tiêu tài trợ 25%, ứng viên phải cung cấp giải trình chi tiết về mức chi phí đề nghị cao hơn. Lưu ý: Các khoản tài trợ mục tiêu xếp chồng. Ví dụ, một ứng viên đề xuất một hồ sơ trên Promising Practices theo hai loại dự án - “Cam kết dân sự” và “Sức bật tuổi trẻ” sẽ có giải thưởng mục tiêu 150.000 USD.

Khi nộp hồ sơ Promising Practices Track, ứng viên phải chia chi phí theo từng loại dự án trong trường hợp tài trợ một phần khả dụng. Vui lòng đảm bảo hồ sơ tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn được cung cấp trong từng lộ trình và loại dự án.

Các lộ trình và loại dự án	Số tiền tài trợ mục tiêu/Phạm vi
Nâng cao ý thức cộng đồng	175.000 USD
Hiểu biết về các nội dung bạo lực	115.000 USD
Cam kết dân sự	60.000 USD
Sức bật tuổi trẻ	90.000 USD
Các nhóm quản lý và đánh giá mối đe dọa	350.000 USD
Đào tạo người dân	115.000 USD
Các dịch vụ giới thiệu	175.000 USD
Giảm tái phạm và tái hòa nhập	230.000 USD
Quản lý sáng tạo	300.000 – 815.000 USD

Mục tiêu

- Cộng đồng tại địa phương nhận thức về các dấu hiệu nhận biết người có xu hướng bạo lực hoặc liên quan đến các mối đe dọa khủng bố hoặc bạo lực có chủ đích.
- Cộng đồng tại địa phương nhận thức về các yếu tố nguy cơ - và các yếu tố bảo vệ khỏi sự gia tăng các hành vi bạo lực. Các yếu tố nguy cơ là các tác động tiêu cực đối với cuộc sống của con người làm tăng khả năng xảy ra bạo lực. Các yếu tố bảo vệ là các tác động tích cực lên cuộc sống của con người làm giảm khả năng xảy ra bạo lực.
- Các thành viên của cộng đồng cam kết tham gia vào các tổ chức lớn và đa dạng nhất của các bên liên quan tại địa phương, chia sẻ các nguồn tài nguyên và các biện pháp thực hành hiệu tốt nhất, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác tin tưởng để ngăn chặn khủng bố và bạo lực có chủ đích.
- Các thành viên của cộng đồng có thể tham gia vào các buổi đào tạo công dân để nâng cao hiểu biết của các thành viên về vai trò trong hỗ trợ các cá nhân trước khi họ cấu thành hành vi bạo lực bằng cách liên hệ với các nhóm quản lý và đánh giá các mối đe dọa hoặc tìm kiếm các nguồn lực cộng đồng khác.
- Các thành viên trong cộng đồng có thể tiếp cận các nhóm quản lý và đánh giá mối đe dọa bao gồm cá nhân ví dụ như bác sĩ tâm lý, giáo viên, các thủ lĩnh tôn giáo và nhân viên y tế có thể hỗ trợ cá nhân trước khi họ thực hiện hành vi bạo lực.
- Các cộng đồng tại địa phương có các chương trình giải quyết các yếu tố nguy cơ và tăng cường các yếu tố bảo vệ khỏi tình trạng bạo lực leo thang, bao gồm chương trình giảm tái phạm.

Các nguồn tài nguyên bổ sung của Chương trình



Trang chủ của Chương trình tài trợ TVTP



Hướng dẫn đăng ký hệ thống để quản lý giải thưởng (SAM)



Các bước nộp hồ sơ Chương trình tài trợ TVTP



Kế hoạch triển khai và đánh giá: Hướng dẫn nhanh



Hướng dẫn tạo mã EIN



Các nguồn thông tin khác



Hướng dẫn đăng ký ND Grants